



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์ Chiangmainews, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ tnn, เว็บไซต์ thaiquote, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ช่อง 3, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สร. แดงฯ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 5 ราย สรุปมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 35 ราย ยังรักษาในรพ. 39 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 75 ราย เตือนประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร.อย่างเคร่งครัด กักกันตนเอง 14 วันเมื่อกลับจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง แยกสำรับอาหาร แยกแก้วน้ำ ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์พร้อมให้ประวัติเสี่ยง จะช่วยให้ชะลอการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศได้ ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความชำนาญในเครือข่ายรัฐและเอกชน 35 แห่ง โดยเป็นรพ.ภาครัฐ/เอกชน 20 แห่ง

-รมว.สร. ติดตามและให้กำลังใจผู้ที่กักตัวเองในที่พัก ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และที่กองร้อยอาสาสมัครสาธารณสุขในแดนที่ 1 จ.เชียงใหม่ และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายดูแลผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน โดยใช้กลไกทั้งชุมชนและอสม. ซึ่งการควบคุมโรคระบาดที่ดีที่สุดคือการควบคุมโดยการระมัดระวังตัวเอง และความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการมีสำนึกรับผิดชอบ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และก.ดิจิทัลฯ จะนำแอปพลิเคชันของ บ.ทำอากาศยานไทยฯ มาใช้ติดตามผู้เดินทางจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ สร. ที่อยู่ในระหว่างกักตัวที่บ้าน 14 วัน โดยมีระบบติดตามส่วนกลางที่กรมควบคุมโรค ส่วนภูมิภาคที่ สสจ. มีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อสม. และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ติดตาม

-สร. ร่วมกับการรพ. ธารรงค์ทำความสะอาดภายในสถานและโบกี้รถไฟ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในสถานีให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัย ปลอดภัย โดยส่วนที่ 1 อาคารสถานีผู้โดยสารและขบวนรถ ให้ทำความสะอาดสถานพาหนะที่ให้บริการด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป กรณีมีตู้นอนและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยนถูรอบ และนำไปซักให้สะอาด เน้น 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องส้วม ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ พื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด และส่วนที่ 2 ผู้ปฏิบัติงาน ให้เพิ่มความตระหนักแก่พนักงานทำความสะอาด สวมหน้ากากผ้าและถุงมืออย่างขณะปฏิบัติงาน

-กรมอนามัย ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 ให้ถือปฏิบัติ ใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ควบคุมสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 3.การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 4.การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, เว็บไซต์ workpointnews

-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สร. เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ.2563 เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 สามารถดำเนินการไปได้โดยถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, เว็บไซต์ Chiangmainews, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ workpointnews

-เสนอข่าว รมช.สร. เผยว่า กรณีประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนจากการสังสรรค์และมีพฤติกรรมใช้แก้วร่วมกัน สุกบุหรือมวนเดียวกัน ถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัสและอาจปนเปื้อนเชื้อโรคผ่านทางน้ำลาย ขอเน้นย้ำให้ ความสำคัญต่อสุขอนามัยส่วนบุคคล ต้องไม่ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ด้าน กรมอนามัย แนะนำร้านอาหาร หากมีการตรวจพบว่าผู้ที่มารับประทานอาหารเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและไม่ได้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ทางร้านควรปิดบริการเพื่อทำความสะอาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ thestandard, มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ tnthailand, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ newtv

-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำประกาศ 2 ฉบับ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเอกชน ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้วันที่ 5 มี.ค. 2563 ได้แก่ 1.ประกาศ สร. เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2.ประกาศสร.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากสถานพยาบาลปฏิเสธการรักษา หรือปล่อยให้ผู้ป่วย/ผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลอื่นด้วยตนเอง จะมีความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>1.ดาราร-พิธีกรชื่อดังติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Instagram "matthew deane1" ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ innnews, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaiqoute, ผกก.ออนไลน์, เว็บไซต์ ChiangmaiNews, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว แมทธิว ดีน พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว แจ้งว่า ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ผู้ที่เคยใกล้ชิดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเฝ้าระวังอาการ พร้อมทั้งแจ้งงดให้บริการค้ายมวยคงสิทธิ์า 1 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงคลิปปดังกล่าวว่า เจ้าพนักงานต้องติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะในคลิปพูดที่สวมไม่ใช่ชุดของสถานพยาบาล หากป่วยต้องได้รับการดูแล ทั้งนี้ การโพสต์โซเชียลเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่หากไม่ป่วยจริงอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ แมทธิวอยู่ระหว่างเดินทางไปตรวจที่รพ.ราชวิถี ส่วนผลตรวจยืนยันต้องตรวจจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรพ.จุฬาฯ ใช้เวลาขั้นต่ำ 8 ชม. จะแถลงข่าวผลตรวจวันที่ 14 มี.ค.</p> <p>ด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ ทวิตข้อความว่า กรณีคุณแมทธิว รัฐไม่ควรชู้ประชาชน ในทางกลับกัน หากแมทธิวติดเชื้อจริงแนะนำให้ฟ้องศาลปกครองเรียกร้องความเสียหายจากรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แฟนเพจ "อ็ีเจ็บบเลียบด่วน"</p> <p>-โพสต์ข้อความ ขอโทษ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เพจได้โพสต์ตำหนิเรื่องการพูดถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณี แมทธิว ซึ่งเป็นการตอบคำถามนำของสื่อตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่การชู้ฟ้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพชบุ๊กเรื่องเล่าเช้านี้, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ช่อง 3 แถลงการณ์ว่า แมทธิว ดีน เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีประกาศปฏิบัติดังนี้ 1.แจ้งให้พนักงานที่ได้มีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับแมทธิวในช่วงที่ผ่านมา กลับบ้านทันทีและกักตัวดูอาการ 14 วัน 2.ปิดชั้นที่แมทธิวไปปฏิบัติงานทันที 2 สัปดาห์ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 3.พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดส่วนของสำนักงานทั้งหมด หลังจากนั้น มีดารารอีก 5 คน คือ หนู่ม คงกระพัน, ญัฐ เทพหัสดิน, เจ้ง ปิ๊กแอส, อาร์ต พศุตม์ ,ธัญญ์ ธนากร ที่ออกกักตัวที่ค่ายมวยคงสิทธิ์าของแมทธิว และแช่น้ำในอ่างพร้อมกันเมื่อ 4 วันก่อน โพสต์อินสตาแกรม ระบุว่ากำลังอยู่ในช่วงกักตัวเอง และจะไปตรวจที่รพ. แต่ขณะนี้ยังไม่มีอาการป่วยใดๆ รวมทั้ง พระเอกหนู่ม "บอม ธนิน" ได้โพสต์อินสตาแกรม ว่า เพิ่งถ่ายรายการร่วมกับแมทธิวเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา จึงไปตรวจที่รพ. โดยเสียค่าตรวจ 7,500 บาท และตั้งคำถามว่าสูงเกินไปหรือไม่</p> <p>2.รอมว.สธ.โพสต์ทวิตเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ blogone, มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์ kapook</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีนี้ รอมว.สธ. โพสต์ทวิตเตอร์ @anutin_c ระบุว่า ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวที่ยุโรป ยิ่งมีการระบาด พวกนี้ยิ่งหนีเข้ามาหลบหนาว หลบโรคในเมืองไทย หลายคนแต่งตัวสกปรก ไม่อาบน้ำ ขอให้ระวังตัว และถามถึงคนที่เคยวิจารณ์ตนกรณีตำหนิฝรั่งไม่ใส่หน้ากากอนามัยว่ายังจำได้ไหม ส่งผลให้โลกออนไลน์เข้าไปเมนชันหาและโพสต์ข้อความตำหนิ เนื่องจากเป็นข้อความลักษณะเหยียดหยามชาติพันธุ์ จนต้องลบแอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ดังกล่าวออกไป</p> <p>2.การกระจายหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ tnthailand, ผู้จัดการออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการสินค้าหน้ากากอนามัย มีแผนจัดสรรหน้ากากอนามัย วันที่ 13 มี.ค. รวม 1,710,000 ชิ้น โดยให้ สธ.กระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ 900,000 ชิ้น แบ่งเป็น รพ.สังกัด สธ. รพ.กรมการแพทย์ รพ.รัฐนอกสังกัด 570,000 ชิ้น สถานพยาบาลเอกชน 180,000 ชิ้น รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย 80,000 ชิ้น และ สำนักอนามัย 70,000 ชิ้น ส่วนกรมการค้าภายใน กระจายไปให้ประชาชน 810,000 ชิ้น โดยขายหน้ากากอนามัยแพ็ค 4 ชิ้น แพ็คละ 10 บาท ผ่านร้านธงฟ้าและร้านขายยา เทสโก้โลตัส แม็คโคร BIG C วิลล่ามาร์เก็ต TOPS สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 7-11 และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ นอกจากนี้ ได้หารือกับโรงงานผลิตคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เต็มที่เป็วันละ 2.2 ล้านชิ้น ส่วนปัญหาการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ที่มีพนักงานซื้อสินค้าแล้วนำมาขายเองนั้น ได้หารือกับร้านสะดวกซื้อมีการกำหนดกติกา คือ ห้ามพนักงานของร้านซื้อ ห้ามเปิดขายตอนกลางคืน และตรวจสอบบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการวนซื้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผยว่า การจัดสรรหน้ากากอนามัยให้รพ.สังกัดกรมต่างๆ และรพ.สังกัด สป. ในภูมิภาค จัดสรรให้เขตสุขภาพละ 30,000 ชิ้น/วัน มีผู้ตรวจราชการสธ. แต่ละเขตฯ เป็นผู้จัดสรรให้รพ.ในเขตตามความจำเป็น โดยให้มีหน้ากากอนามัยคงคลังเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับหน้ากากอนามัยแบบ N95 เป็นการจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะส่งให้สสจ.ที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p> <p>3.ส่งตัวคนไทยเดินทางจากเกาหลีกลับบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์เฝ้าระวังกิจการอาคารรับรองสัตว์ หจ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพร่างกาย วัดไข้และทำความสะอาดร่างกายคนไทยที่เดินทางมาจากเกาหลี 240 คน ด้วยการฉีดพ่นละอองสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัส และคืนทรัพย์สินต้องห้ามที่ยึดไว้ รวมถึงอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ก่อนส่งมอบกลุ่มคนไทยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่รับตัวไปตรวจอาการ และส่งกลับที่พักเพื่อชี้แจงและเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>4.ร.ร.นานาชาติพบผู้ปกครองติดเชื้อ COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์,</p> <p>-เสนอข่าว ร.ร.โอเอสพี อินเตอร์เนชั่นแนล ย่านนนทบุรี ออกแถลงการณ์ถึงสมาชิกและผู้ปกครอง ระบุว่า ตรวจพบบุคคลในครอบครัว (ปู่หรือย่า) ของนักเรียนเกรด 6 ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 มี.ค. สันนิษฐานว่า น่าจะติดเชื้อในประเทศไทย ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับ ก.สาธารณสุข และก.ศึกษาธิการแล้ว ขณะนี้ปิดการเรียนการสอน</p> <p>5.ม.มหิดลยืนยันไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว อธิการบดี ม.มหิดล ชี้แจงกรณีข่าวผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 11 เดินทางมายัง ม.มหิดล ว่า ขณะนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงกับพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ สธ.ได้ติดตามกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิด 270 คน ขณะนี้ผลเป็นลบทั้งหมด และการสืบสวนทางระบาดวิทยาระบุว่า ม.มหิดล ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง</p> <p>6.ม.กรุงเทพพบ นศ.เข้าชายติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ nationtv</p> <p>-เสนอข่าว อธิการบดี ม.กรุงเทพ ออกประกาศว่า ตรวจพบนักศึกษาอยู่ในชายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาดังกล่าวไว้แล้วเพื่อดูแลและติดตามอาการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยันมหาวิทยาลัยฯ จึงระงับการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 14-27 มี.ค. 2563</p> <p>7.ชาวจีนพลัดตกตึก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.หญิง ชนิษฐา เทพนวล สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน รับแจ้งเหตุพบชาวต่างชาติพลัดตกจากที่สูง ซอยเพชรบุรี 74 แขวงบางกะปิ ชื่อนายชินฟาซู อายุ 39 ปี สัญชาติจีน ตรวจสอบห้องพักผู้เสียชีวิตชั้น 6 พบหน้ากากอนามัยจำนวนมาก จึงรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน พบว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากเมืองฝูเจี้ยน ประเทศจีน เป็นพื้นที่ติดโรคติดต่ออันตราย เจ้าหน้าที่พยายามประสานงานกรมควบคุมโรคให้ทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ แต่ถูกปฏิเสธให้เจ้าหน้าที่ของรพ.รามามา เป็นผู้ดำเนินการ แต่รพ.ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaigov</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ออกสารจากนายกฯ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ในห้วงเวลานี้เราควรร่วมมือ รักสามัคคีกัน เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ถ้าอยากจะทำความสำเร็จ ขอให้เป็นเรื่อง ๆ อย่างครบถ้วนทุกมุม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด</p> <p>นายแพทย์ ธิปไตย พล.ต.ประจักษ์นายนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับ ก.ท่องเที่ยว ก.แรงงาน ก.สาธารณสุข ตัวแทน สคบ. แถลงว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอเชิญชวนประชาชนเปลี่ยนจากสาดน้ำสงกรานต์ไปทำบุญที่วัดแทน ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขอความร่วมมือแต่ละวัดเตรียมความพร้อมเรื่องการทำความสะอาดแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว ท่างสรรพสินค้าไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ดังนี้ 1.เพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายทุกประตูทางเข้า 2.เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ 3.ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสทุกวัน 4.เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ 5.จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุด 6.หากพบบุคคลผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะแยกออกไปรับการตรวจเช็คที่รพ.และแจ้งกรมควบคุมโรค 7.ปฏิบัติตามประกาศของสธ.อย่างเคร่งครัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thematter</p> <p>-เสนอข่าว บ.พัฒนาเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ '5Lab' เปิดตัวเว็บไซต์ 'Covid tracker' แผนที่เช็คสถานที่ที่มีข่าวหรือมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยมีสัญลักษณ์แสดงจุดที่พบผู้ติดเชื้อและรายละเอียด เช่น เพศ อายุ ที่มา ลำดับเคส พร้อมอ้างอิงข่าว จุดกระพริบสีแดง คือ ข่าวผู้ติดเชื้อในรอบ 14 วัน, เครื่องหมายคำถามสีเหลือง คือข่าวรอการตรวจสอบ, ไอคอนคนสีเหลืองคือ ผู้ป่วยกำลังรักษา, ไอคอนคนสีเขียว หมายถึงรักษาหายแล้ว และไอคอนคนสีเทา คือ ไม่ทราบข้อมูลสถานะผู้ป่วย ส่วนไอคอนคนสีดำ คือ ผู้เสียชีวิต และไอคอน Fake News คือข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ออกประกาศ กรณีที่มีการชุมนุมของผู้เผยแพร่ศาสนาในมาเลเซีย วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2563 มีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน และต่อมาตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีรายงานว่าคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 132 คน ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไทย จึงขอแจ้งให้คนไทยกลุ่มดังกล่าวรวมถึงผู้ใกล้ชิด ไปพบแพทย์ทันทีที่รพ.ใกล้ที่สุด เพื่อตรวจหาเชื้อ และแจ้งประวัติกิจกรรมที่ทำและการพบปะผู้คนหลังการเข้าร่วมชุมนุมฯ ต่อศูนย์ CPR ของสธ. มาเลเซียหรือสำนักงานสาธารณสุขประจำพื้นที่ เพื่อติดตามบุคคลใกล้ชิด งดออกไปในที่สาธารณะ และกักตัวอยู่ในที่พักจนกว่าจะทราบผลตรวจ</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯ ระบุ กรณีพบผู้ป่วยหญิง COVID-19 เสียชีวิตที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ศรีสะเกษ สธ.ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสฯ เพียงแค่ 1 รายเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว จากที่มีการส่งต่อข้อความว่า "รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19" ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ รพ.มีบุคคลที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อ COVID-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้ส่งเข้ารับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน ผลไม่มีการติดเชื้อ และยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-รายงานการแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 134,500 คน เสียชีวิตแล้วกว่า 4,900 คน ใน 125 ประเทศทั่วโลก และมีผู้รักษาหายออกจาก รพ. กว่า 64,000 คน</p> <p>-จีน เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางระบาด มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5 คน ส่วนเมืองอื่น ๆ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ ล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 80,813 คน เสียชีวิตแล้ว 3,176 คน</p> <p>-แอลจีเรีย, อาเซอร์ไบจาน, กรีซ, อินเดีย, นอร์เวย์และโปแลนด์ มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นครั้งแรก</p> <p>-องค์การอนามัยโลก พญ.มาเรีย ฟาน เคิร์กโฮฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ระบุ การใช้มาตรการกักกันผู้ป่วยโควิด-19 จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม มีมนุษยธรรม ไม่ให้ผู้ถูกกักกันรู้สึกโดดเดี่ยว เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก</p> <p>-อินเดีย พบผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศ เป็นชายวัย 76 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากซาอุดีอาระเบีย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ 73 ราย</p> <p>-สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้ง 50 รัฐ ทุ่มงบ 1.6 ล้านล้านสกัดโรค</p> <p>-แคนาดา นางโซฟี กรีกัวร์-ทรูโด ภริยาของนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กำลังรักษาตัว หลังผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-ออสเตรเลีย นายปีเตอร์ ดัตตัน รมว.มหาดไทย ติดโควิด-19 ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศอย่างน้อย 197 คน เสียชีวิตอย่างน้อย 3 คน และรักษาหายแล้ว 26 คน</p> <p>-สเปน สำนักพระราชวัง แกลงการณว่า สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเชีย ทรงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากไม่กี่วันก่อนหน้า ทั้งสองพระองค์ทรงพบกับ น.ส.ไอรีน มอนเตโร รมว.กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศสเปน ซึ่งยืนยันว่าติดเชื้อ ด้านรัฐบาลมีมติจัดสรรงบประมาณฉุกเฉิน 4,200 ล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนในประเทศที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ประกาศมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออกกรุงมะนิลาทุกช่องทาง รวมทั้งปิดโรงเรียนและห้ามการรวมกลุ่มขนาดใหญ่อย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด กลับมีผู้เสียชีวิตในประเทศแล้ว 5 คน มีผลบังคับใช้ 15 มี.ค.-14 เม.ย.</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ ถอดสูตรคุย</p> <p>-เสนอว่า จากเอกสารของกรมการปกครอง เรื่อง การให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีข้อความในตอนต้นระบุว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 และด้วยกระตือรือร้นการเร่งเตือนการระบาดของโรคเป็นระดับ 3 ทำให้สังคมเข้าใจว่าไทยมีการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 แล้ว จนกรมการปกครองต้องออกหนังสือชี้แจงว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 คือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่ระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค และทำให้สธ.ต้องอธิบายชี้แจง ย้ำแล้วย้ำอีกกับสื่อมวลชนตลอดหลายวันที่ผ่านมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จัดทำรายงาน "คาดการณ์การระบาดและมาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ระบุว่า จากแผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีเป้าหมายหลัก คือ 1.ลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและชะลอการระบาด โดยห้ามการเดินทางเข้าออกจากรัฐที่มีการระบาด หรือหากอนุญาตให้มีการเดินทาง ให้เลี่ยงหรืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่พบการระบาด รวมทั้งต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมและป้องกันการระบาดทั้งในระดับบุคคลและองค์กร สำหรับพื้นที่พบการระบาด ต้องปิดสถานที่ ห้ามการเดินทางเข้าออก 2.คนไทยปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มจากมาตรการการป้องกันการติดเชื้อในรพ. และ 3.ลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ ด้วยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก</p> <p>-เสนอว่า กรณีหน้ากากอนามัย เป็นเสียงสะท้อนถึงการทำงานของรัฐบาลในการรับมือวิกฤติไวรัสโควิด-19 ว่าไม่มีเอกภาพในการทำงานระหว่างสธ.กับก.พาณิชย์ ที่มาจากต่างพรรค รวมทั้งการที่นายกฯ ไม่สามารถจะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดของโรค ที่ทำท้าวว่าจะบานปลายเพราะผิดพลาดบกพร่องทั้งเรื่องของกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติ มีการเสนอข้อมูลการกักตุนหน้ากากอนามัยซึ่งเชื่อมโยงไปถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.เกษตรฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา</p> <p>-เสนอว่า กักตัว 14 วัน หากิจกรรมทำ ดังนี้ 1.อ่านหนังสือ 2.ทำความสะอาดและจัดระเบียบบ้าน 3.ออกกำลังกาย 4.นั่งสมาธิ 5.ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ 6.ทำงานที่บ้าน 7.ฝึกความคิดด้านบวก</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ newstv</p> <p>-เสนอข่าว รพ.จิตเวชนครราชสีมา เผยผลบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ช่วง 3 สัปดาห์แรกมีผู้ป่วยใช้บริการ 24 คน หลังได้รับยาสุขุไสยาสน์ ร้อยละ 20 อาการดีขึ้น หลังได้นานขึ้น พร้อมย้ำให้ผู้ป่วยกินยาตามแพทย์แผนไทยสั่ง ห้ามปรับเพิ่มขนาดยาเอง อาจเสี่ยงอันตรายจากยาพิษจากยาพิษกินขนาด ส่วนผลการเฝ้าระวังการใช้กัญชาในทางที่ผิด ในรอบ 6 เดือน พบผู้ป่วยเกิดอาการหลอนจากกัญชาเข้ารักษาตัว 120 คน ในจำนวนนี้เป็นวัยรุ่นป่วยทางจิตรายใหม่ 12 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 บุกเข้าตรวจค้นโกดังขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา หลังพบลักลอบปลูกกัญชาแบบอบแกนิส นายมนตรี ทิวารชัย อายุ 53 ปี เสียรับเหมาก่อสร้าง รับสารภาพว่า ปลูกกัญชาอบแกนิสโดยลงทุนไปกว่า 1 ล้านบาท มีการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อปลูกระบบปิด ชื่อเมล็ดพันธุ์จากเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านราคากิโลกรัมละ 3,000 บาท ปลูกมานาน 3 เดือน อีกประมาณ 4 เดือนจะสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้</p>	
<p>วันคล้ายวันสถาปนากกรมวิทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เผยว่า กรมฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศรครบรอบ 78 ปี มีกิจกรรมปลูกต้นการบูรเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น กิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากาฝ้า นำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการปกป้องประชาชน และแจ้งผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 ซึ่งจะมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28</p>	
<p>วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ อยู่ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึ่งมีแนวคิดที่จะแยกคณะอนุกรรมการฯ ในส่วนของวัคซีนออกมาโดยเฉพาะ และมีการลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วเมื่อ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีการหารือถึงการบรรจุวัคซีนพื้นฐานตัวใหม่ คือ วัคซีนรวมคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก สำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยควรฉีดให้ได้อย่างน้อย 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ป้องกันได้ 1 ปี แต่หากฉีด 3 เข็ม ในอีก 6 เดือน จะช่วยป้องกันได้ 10 ปี</p>	